



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HĐQT VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2023,
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý cổ đông đã sắp xếp thời gian để về đây tham dự Đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 vừa qua và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I/ CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Các chi tiết về chỉ số tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 xin mời quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên năm 2023 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1/ Đặc điểm tình hình:

- Năm 2023 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường: Trong khi cuộc xung đột Nga - Ukraine căng thẳng, kéo dài và chưa có hồi kết thì lại diễn ra chiến tranh Israel - Hamas, dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, sự sụp đổ của các Ngân hàng Mỹ trong tháng 03/2023: Silvergate Bank, Silicon valley Bank (SVB), Signature Bank.

- Tình hình kinh tế - xã hội trong nước năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như sức cầu tiêu dùng còn yếu; thu ngân sách thiếu bền vững; tình hình thời tiết cực đoan (hạn hán, bão lũ...); lạm phát; thị trường bất động sản đóng băng; thị trường chứng khoán lao dốc; thắt chặt tiền tệ, thắt chặt giới hạn tín dụng; hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; rủi ro đứt gãy



chuỗi cung ứng, gián đoạn sản xuất vẫn còn; nợ xấu gia tăng. Điều này đòi hỏi cần có những chính sách, biện pháp hữu hiệu, kịp thời để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

- Trước những muôn vàn khó khăn trên, HĐQT Công ty đã kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn để giải quyết những vướng mắc từ hoạt động thực tế của doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

2/ Công tác M&A trên thị trường:

- Tiếp tục thực hiện lộ trình cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh đã đề ra, năm 2023, Công ty phân tích và lựa chọn các doanh nghiệp có những dự án sẽ mang lại hiệu quả cao trong hiện tại và tương lai để đầu tư nhằm mở rộng ngành nghề, nâng cao vị thế và năng lực tài chính của doanh nghiệp, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

- Công ty đã hoàn tất thoái 80% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai để tái cấu trúc khoản đầu tư ngắn hạn. Sau khi thoái vốn, Công ty còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai với tỷ lệ là 18%.

3/ Công tác đầu tư:

- Công ty tiếp tục tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ.

- Công ty tiếp tục rà soát các công tác về tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục về đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Công ty đã triển khai ký kết hợp tác sản xuất tivi với Tập đoàn Skyworth (Trung Quốc) thông qua Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen. Sự hợp tác này hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho Công ty và tạo tiền đề cho phát triển vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất điện tử.

4/ Báo cáo giao dịch liên quan đến thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Trong năm không phát sinh các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn Điều Lệ với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

5/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Ban Kiểm toán nội bộ đã hoạt động hiệu quả, đúng quy chế và nhiệm vụ của HĐQT giao.



III/ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1/ Hoạt động của HĐQT:

- Ngày 25/6/2023, Công ty đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Căn cứ vào Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công ty đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các thành viên HĐQT của nhiệm kỳ trước (ông Nguyễn Tân Tiến, ông Nguyễn Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Quý, ông Đặng Công Bình, ông Bùi Minh Đức), bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 thành viên:

+ Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Nguyễn Tân Tiến, Thành viên HĐQT.

+ Ông Bùi Minh Đức, Thành viên độc lập HĐQT.

+ Ông Phan Đức Hiếu, Thành viên HĐQT.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh các đối sách phù hợp với tình hình thực tế diễn ra.

- Việc công bố thông tin của doanh nghiệp được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên; đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm.

2/ Hoạt động của thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình. Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra.

- Thực hiện phát huy vai trò của cá nhân thành viên HĐQT trong việc tham mưu cho HĐQT Công ty liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn cho doanh nghiệp.

- Công khai, minh bạch các lợi ích liên quan của thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

143
NG T
N TÂN
A SE
T.P.Y

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT Công ty theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty về các hoạt động của mình.

3/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty, các công việc của thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT Công ty có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT Công ty cũng thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển của doanh nghiệp; các chính sách của Ban Giám đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT để nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

4/ Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ2023 ngày 25/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thì mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

- Trong năm 2023, các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao.

IV/ CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp này, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HQĐT	01/3/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, người có liên quan.
2	02/2023/NQ-HQĐT	04/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

257
ĐOÀN
VIÊN
S CHỈ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2023/NQ-HĐQT	04/5/2023	Thông nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	01/2023/QĐ-HĐQT-A7	04//5/2023	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5	04/2023/NQ-HĐQT	03/6/2023	Thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6	02/2023/QĐ-HĐQT-A7	26/6/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
7	05/2023/NQ-HĐQT	10/8/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mục đích thông qua Nghị quyết ĐHCĐ dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
8	06/2023/NQ-HĐQT	15/8/2023	Thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023 về Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
9	07/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Cấu trúc khoản đầu tư ngắn hạn.

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT Công ty được tổ chức một cách chu đáo, đúng quy định pháp luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp của HĐQT Công ty được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp. Do vậy, các nội dung được HĐQT Công ty thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao trong tập thể HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Ngoài những cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có các buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi giữa các thành viên HĐQT với Ban Điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

V/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát/kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Ban Tổng Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó, HĐQT Công ty phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được HĐQT Công ty thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp; bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

- Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

VI/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO SỰ PHÂN CÔNG, ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI NĂM 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, HĐQT Công ty đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, ủy quyền. Cụ thể:

- Thông qua dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

VII/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023:

Trước tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, năm 2024 nền kinh tế toàn cầu và trong nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp trong cả nước phải đối mặt với muôn vàn thử thách, áp lực và trong đó Tập đoàn Alpha Seven cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Vì vậy, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có những sáng suốt trong chỉ đạo điều hành, đưa ra những biện pháp, đối sách phù hợp, hữu hiệu để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

Nhận thấy và nắm bắt được xu thế cũng như sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của đất nước; HĐQT và Ban Điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế hiện nay, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững theo hướng đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh. Ngoài việc lấy ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi,

trong năm 2024, Công ty sẽ tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT Công ty sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Điều hành bằng những hành động cụ thể, chi tiết; tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng với mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất; đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà các cổ đông đã tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1/ Các mục tiêu phấn đấu:

- Nỗ lực phấn đấu đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chi tiêu của năm 2024 và các năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác khác hoạt động trong bến xe bãi đỗ của doanh nghiệp; đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực bến xe, bãi đỗ.
- Tiến hành đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản ở khu vực phía Nam (nhà ở, nhà văn phòng, khu công nghiệp ...), các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), xây dựng chuỗi trang trại chăn nuôi heo đê cho các Tập đoàn lớn về chăn nuôi thuê, các dự án về sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ....
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp.

2/ Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	450
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	76

3/ Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các giải pháp cụ thể như sau:

- Triển khai và duy trì các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT Công ty, nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

T
ÁP
S
P
H

- Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, nâng cao vị thế và năng lực tài chính, gia tăng doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông Công ty.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, chăm lo, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động để người lao động an tâm làm việc lâu dài cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực kinh doanh, dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và định hướng các năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong năm 2023 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo của doanh nghiệp.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của Quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác và đặc biệt, xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự phát triển và thành công của Công ty.

Chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven năm 2024 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN QUÝ



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values);
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, gồm các nội dung sau:

I/ THÙ LAO, CHI PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát:

- Tuân theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày 25/6/2023, cụ thể:

+ Thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế của Công ty, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

+ Các chi phí hành chính và chi phí liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính.

+ Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng.

- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2023.

2/ Nhân sự và tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

a) Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên:

- + Bà Phạm Thị Giang - Trưởng Ban;
- + Bà Trần Thị Vũ Thuận - Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu Trang - Thành viên.



b) Phân công nhiệm vụ:

- Bà Phạm Thị Giang, Trưởng Ban Kiểm soát:

+ Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

+ Phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan.

- Bà Trần Thị Vũ Thuận, thành viên:

Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án.

- Bà Hồ Thị Thu Trang, thành viên:

Kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động – tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

c) Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể:

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, giám sát việc ban hành và triển khai các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của ĐHĐCĐ.

+ Phối hợp cùng bộ phận giúp việc cho HĐQT, Ban TGD, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động

...tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

+ Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty.

+ Đề trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp, BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong Ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành... được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS.

- Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và Ban TGD thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và Ban TGD.

- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác chặt chẽ, phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban TGD.

3/ Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2022. Kế hoạch quý I năm 2023	15/02/2023	Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2022.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
2	Kế hoạch làm việc cho từng thành viên BKS trong quý II/2023	15/4/2023	Đề ra kế hoạch làm việc của BKS quý II/2023	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2023, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS	31/8/2023	- Đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2023	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
			- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	
4	Họp quý IV và tổng kết năm 2023. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024	31/12/2023	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023 - Tổng kết năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2024	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%

4/ Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

- Ngoài các nội dung hoạt động trên, Ban Kiểm soát duy trì nhiều cuộc thảo luận để đánh giá kết quả hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động quý sau, các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGD và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHCĐ giao.

- Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban TGD.

Nhìn chung, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1/ Kết quả giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT:

- Đánh giá công tác quản lý, công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT, qua đó HĐQT đã ban hành được 09 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động thông qua các báo cáo định kỳ của các thành viên HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban TGD triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty; các văn bản, quyết định của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong năm 2023 về các mặt hoạt động của Công ty.

257
Y
ĐOÀN
VIÊN
CH

2/ Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành:

- Trong năm 2023, Ban TGD Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban TGD Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Ban TGD đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn; thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ vững thị trường, đẩy mạnh công tác đầu tư, tái cơ cấu tại các đơn vị thành viên.

- Đã phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tại Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên.

- Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, đồng thời rà soát mức tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách cho người lao động tại Công ty.

- HĐQT, Ban TGD đã tích cực, chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo kế hoạch đã đề ra.

3/ Những nội dung HĐQT thông qua năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thông qua 06 cuộc họp và ra 09 Nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	01/3/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, người có liên quan.
2	02/2023/NQ-HĐQT	04/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3	03/2023/NQ-HĐQT	04/5/2023	Thông nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	01/2023/QĐ-HĐQT-A7	04//5/2023	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
5	04/2023/NQ-HĐQT	03/6/2023	Thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6	02/2023/QĐ-HĐQT-A7	26/6/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
7	05/2023/NQ-HĐQT	10/8/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mục đích thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dùng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
8	06/2023/NQ-HĐQT	15/8/2023	Thay thế cho Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/8/2023 về Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
9	07/2023/NQ-HĐQT	29/12/2023	Cấu trúc khoản đầu tư ngắn hạn.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:

1/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a) Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thực hiện đầy đủ, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phân ánh số liệu.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2023 thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	279.285	281.272	0,71%
2	Giá vốn hàng bán	154.405	143.361	-7,1%
3	Lợi nhuận gộp	124.879	137.910	10,4%
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	71.867	71.445	-0,5%
5	Chi phí hoạt động tài chính	125.460	128.872	2,7%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
6	Chi phí bán hàng	1.480	1.272	-14%
7	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	26.223	29.193	11,3%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	69.051	70.483	2%
9	Lợi nhuận khác	-785	1.297	265%
10	Lợi nhuận trước thuế	68.265	71.781	5,1%
11	Lợi nhuận sau thuế	66.872	70.569	5,5%
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	426	397	-6,8%

c) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt (Values) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Nhìn chung trong năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tình hình thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban TGDĐ đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, các phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2/ Công tác tài chính Công ty:

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2023, Công ty đã tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty.

- Tiếp tục hỗ trợ các Công ty thành viên kinh doanh còn khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với các Công ty thành viên.

- Trong năm 2023, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.



4372
CÔNG TY
TẬP THỂ
A SEV
T.P. HỒ

IV/ BÁO CÁO GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Trong năm 2023 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Với Điều Lệ với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2023 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

V/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Theo mục tiêu của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ2023 ngày 25/6/2023, Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban TGD vẫn đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động doanh nghiệp.

Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan; chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, Ban TGD cũng như sự nỗ lực của tập thể CBNV trong toàn hệ thống; bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Để tạo tiền đề phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm tiếp theo. Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư; kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

VI/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty, trong năm 2024, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.

- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ Công ty thì ra thông báo bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Cuối cùng, thay mặt Ban Kiểm soát, xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM THỊ GIANG





BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, tôi xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven có những thuận lợi, khó khăn như sau:

a) Thuận lợi:

- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty

- Duy trì được bộ máy tổ chức và ổn định sản xuất cùng với sự tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban điều hành và Hội đồng quản trị công ty. Với sự nỗ lực và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động nên trong năm 2023 Công ty đã thực hiện được những kết quả đáng ghi nhận.

- Tái cấu trúc ban lãnh đạo thực sự gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất, bổ sung nhân sự ở các Phòng, ban, nhằm đáp ứng tiêu chí và tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời duy trì thu nhập cho người lao động ở mức trung bình so với mặt bằng chung.

b) Khó khăn

- Những vướng mắc về quy hoạch đất đai, thủ tục phê duyệt dự án làm cho các dự án bất động sản của Công ty đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng, dẫn đến chi phí triển khai các dự án tăng so với dự toán ban đầu.

- Tình trạng giảm phát xuất hiện thường xuyên tại các dự án điện năng lượng do ảnh hưởng của dịch bệnh làm nhu cầu giảm và sự phát triển quá mức các dự án điện năng lượng tái tạo trên cùng địa bàn.

- Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty.

- Tình hình chiến sự Nga – Ukraine, phiến quân Houthi tại biển Đỏ diễn ra hết sức căng thẳng, ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình xuất nhập khẩu của các công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So với kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400	281	70%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75	70	94%

Nhìn chung hiệu quả lợi nhuận của Công ty đạt năm 2023 chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023. Bên cạnh đó, sự thay đổi về mặt kết cấu của các khoản mục lợi nhuận là một biểu hiện tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt, góp phần làm gia tăng tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty.

2. Về tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Vốn chủ sở hữu	1.326	1,397
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	1,21	0.74
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,30	0
Lợi nhuận sau thuế	66	70
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	0,06	0,05

Năm 2023 doanh thu công ty còn khiêm tốn, chưa đạt như kỳ vọng của HĐQT và các cổ đông cũng như sự tăng trưởng theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ2023 ngày 25/06/2023.

Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <https://a7group.vn/cong-bo-thong-tin.html> của Công ty.)

- Hoạt động của công ty trên các mặt: tổ chức sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thay đổi cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đã thực hiện nhưng chưa đồng bộ. Tuy vậy, có thể khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, khuyết điểm nhưng trong thời gian qua Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và đoàn kết.

2.2 Những biến động trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 25/6/2023 Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/06/2023 về việc miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT mới gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Trạc	Phó chủ tịch HĐQT; kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Tân Tiến	Thành viên HĐQT;
5. Ông Phan Đức Hiếu	Thành viên HĐQT;

2.3 Các mặt công hoạt động trong năm 2023

2.3.1 Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng công nghệ hiện đại để đáp ứng, phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp;
- Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp tiên tiến hiện đại; thực hiện các quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GDCK Hà nội ;
- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động;
- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản.

2.3.2 Công tác nhân sự - lao động:

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp dẫn; tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự các phòng ban tại Văn phòng Công ty và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ;

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với, Công đoàn cơ sở tổ chức tốt công tác hiếu hỷ đối với cán bộ nhân viên và gia đình; tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết; Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc vào những ngày lễ thiếu nhi và tết trung thu hằng năm.

2.3.3 Công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường:

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, Alpha Seven đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong cả nước. Công ty cũng đã rất thành công trên lĩnh vực, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., góp phần giúp các địa phương ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Tập đoàn Alpha Seven đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Toàn bộ các Dự án đã và đang đầu tư của Công ty đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng xử phạt vi phạm môi trường;

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2024:

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, bất ổn do ảnh hưởng bởi tác động chiến tranh Nga-Ukraine. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ - là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2023 và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2024:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất linh kiện điện tử, Dịch vụ bến xe và bãi đỗ .

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, tiếp tục công tác tái cấu trúc tài chính – tài sản, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính.

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2024 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024:

DVT: Tỷ đồng

437
CÔNG TY
TẬP ĐOÀN
ALPHA
SEVEN
PHÒNG

CHỈ TIÊU	Năm 2024
- Doanh thu	450
- Lợi nhuận sau thuế	76

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2023:

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát rủi ro, cải tiến và tiết giảm tối đa chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CBNV trong Tập đoàn.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ song song với công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ nhằm khẳng định và đưa hình ảnh Tập đoàn Alpha Seven ngày càng được khẳng định và trở nên thân thiện với công chúng, khách hàng và đối tác. Tăng cường quan hệ cổ đông, công tác đối ngoại, làm tốt công tác công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các định chế tài chính, cũng như khách hàng, đối tác... Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, công tác chỉ đạo và điều hành của TGD, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại;

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ quản lý, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn Alpha Seven. Chăm lo và đảm bảo quyền lợi, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Đối với lĩnh vực bất động sản: Sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng. rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.

- Đối với lĩnh vực linh kiện điện tử: Duy trì khách hàng hiện có, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo: rà soát lại quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và giảm chi phí vận hành

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong năm 2023 là những nỗ lực đáng được ghi nhận của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty; đồng thời là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Alpha Seven tiếp tục đẩy mạnh SXKD và đầu tư, thực hiện cấu trúc, tái cấu trúc lại công tác tài chính, các ngành nghề phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển; là cơ sở để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đặc biệt của ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đã luôn luôn theo dõi sát sao, chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong suốt thời gian vừa qua, để có chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp cá nhân tôi làm tốt công việc của mình trong năm qua.

Cảm ơn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp, chia sẻ với Tập đoàn và Ban điều hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn Alpha Seven.

Tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2024.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC